



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๒๑๙

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๑๓ ชั่วโมง มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดิฉันดิฉัน .

(นางสิริภาภรณ์ สุขวงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผว.กทม. ท่าเขต จัดกลุ่มแข่งขัน แก้ปัญหผ่าน Traffy Fondue	เดลินิวส์ ข่าวสด matichon prachachat innews mgronline prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ว่า ได้เน้นย้ำ ผอ.เขต เรื่องระบบ Traffy Fondue โดยให้เขตให้ความสำคัญกับระบบเส้นเลือดฝอย ให้ประชาชนมีสิทธิแจ้งปัญหาต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีผู้แจ้งเหตุประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ เรื่อง ทำเสร็จแล้ว ๑๑๐,๐๐๐ เรื่อง ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงการทำงาน สิ่งสำคัญและน่ายินดีคือ การสร้างความไว้วางใจกับประชาชน ซึ่งต้องดำเนินการต่ออย่างเข้มข้น โดยจะแบ่งเขตเป็น ๔ กลุ่มตามลักษณะของปัญหา เช่น เขตชานเมือง เขตชุมชนหนาแน่นปานกลาง เขตหนาแน่นมาก และเขตในเมือง และให้แต่ละกลุ่มแข่งขันกันว่าสามารถทำระบบ Traffy Fondue ได้มีประสิทธิภาพเพียงใดและจะมีรางวัลเป็นกำลังใจให้ช่วงปลายปีและทุกปี	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านระบบ Traffy Fondue	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่แจ้งข้อมูลผ่านระบบ Traffy Fondue
๒	กทม.พร้อมรับ การประชุม APEC ๒๐๒๒ -ดูแลความ ปลอดภัยลอย กระทงปี ๖๕	เดลินิวส์ ข่าวสด matichon prachachat innews mgronline prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อมรับการประชุม APEC ๒๐๒๒ อย่างเต็มที่ โดย กทม.มีความพร้อม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนการปิดถนนต้องรอรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงอีกครั้งและจะปิดให้บริการสวนป่าเบญจกิติในวันที่ ๑๒ พ.ย.เป็นต้นไป รวมทั้งถนนรัชดาภิเษก และสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด - สำหรับมาตรการความปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทง ได้เน้นย้ำให้เขตดำเนินการอย่างจริงจังเนื่องจากในแต่ละเขตจะมีพื้นที่จัดลอยกระทง โดยต้องจัดทางเข้าออกให้ชัดเจน ป้องกันความแออัดของผู้เข้าร่วมงาน และเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ และขอให้ ผอ.เขตลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของโป๊ะทุกแห่งโดยละเอียด หากไม่มั่นคงแข็งแรงให้ปิดการใช้งาน และการจัดงานขอให้ไม่เน้นเรื่องการขายของการละเล่น ให้เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมในทุกมิติรับการประชุม APEC ๒๐๒๒ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยบริเวณสถานที่การจัดงานลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสถานที่และงานด้านอื่น ๆ ที่ กทม.รับผิดชอบรองรับการจัดประชุม APEC ๒๐๒๒ และการเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทงปี ๖๕
๓	กทม.	ไทยรัฐ ข่าวสด	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวเปิดงาน Bangkok Health Market	<u>ด้านบวก</u>	- สำนักงานแพทย์ และ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	จัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพดีพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง	thairath khaosod mgronline ch๗	(Sandbox ราชพิพัฒน์) ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแคว่า “Sandbox ราชพิพัฒน์ Model” เป็นการนำนโยบาย ๙ ด้าน ๙ ดี มาดำเนินการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายทั่วถึงและครอบคลุม ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาฟื้นฟู การดูแลอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการจัดการระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ ที่ผ่านมาได้จัดโครงการ Test Run Sandbox ราชพิพัฒน์ Model เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริงใน ๕ เขตพื้นที่ และทดลองระบบบริการมาตั้งแต่วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๕-ปัจจุบัน ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน พบประชาชนให้ความสนใจการบริการรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น และเพื่อขยายโครงการต่อไปในพื้นที่อื่นจึงจัดทำโครงการ Bangkok Health Market (Sandbox ราชพิพัฒน์) ตลาดนัดสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำและรอยต่อ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมืองและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Sandbox ราชพิพัฒน์ Model ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการใช้บริการต่าง ๆ รวมถึงการรับฟังความต้องการบริการด้านสุขภาพจากประชาชน แนวคิด มุมมองด้านสุขภาพ และการบริการรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดการระบบสาธารณสุขไทยในอนาคต โดยในงานมีการจัดบูธนิทรรศการบริการด้านสุขภาพจากภาคีเครือข่ายต่างๆ บูธอาหารเพื่อสุขภาพ ดนตรี ลีลาศ การออกกำลังกาย การวิพากษ์ระบบสุขภาพและการระดมความคิดเห็นผ่านการเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชน	- พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ด้านสาธารณสุขในสถานพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อให้บริการประชาชนด้านสุขภาพเชิงรุก เข้าถึงง่าย	สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการในโครงการ Sandbox ราชพิพัฒน์ Model และการขยายผลการให้บริการในพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพฯ
๔	ผว.กทท. ลงพื้นที่ชุมชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้	matichon prbangkok facebook.com/เรื่องเล่า เช้านี้ facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. ลงพื้นที่ชุมชน ๗๐ ไร่ เขตคลองเตย ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านต้นเพลิงให้ข้อมูลขณะนอนอยู่ชั้นล่างของบ้านโดยไม่ทราบว่าไฟไหม้ขึ้นบน กระทั่งเพื่อนบ้านมาแจ้ง จึงช่วยกันดับไฟ ระหว่างนั้นมีผู้ไปแจ้งสถานีดับเพลิงซึ่งอยู่ห่างออกไป ๓๐๐ เมตร รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ บริเวณดังกล่าวมีประปาหัวแดงดับเพลิง โดยรอบมี ๑๐ หัว ส่วนถังดับเพลิงมี ๓๐ ถัง ข้อมูลจากอาสาสมัครป้องกันภัย ระบูปัญหาขณะนำท่อไปต่อเข้ากับปั๊มหัวแดงโดยท่อที่นำไปต่อไม่สามารถเข้ากันได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องนำไปถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ	<u>ด้านบวก</u> - ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งรัดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในชุมชน ๗๐ ไร่ เขตคลองเตย และชุมชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ทำงาน และสำนักงานเขตได้นำเครื่องนอน พัดลม กุญแจยั้งชีพ และจัดพื้นที่ไว้ให้ผู้ประสบเหตุเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบางส่วนเลือกพักอาศัยที่บ้านญาติ - นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ชุมชนบริเวณข้างวัดเรืองยศสุทธาราม ซอยเจริญราษฎร์ ๗ ถนนเจริญราษฎร์ เขตบางคอแหลม ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ มีบ้านเรือนประชาชนประสบเหตุเพลิงไหม้ ๒ หลังคาเรือน มีประชาชนได้รับผลกระทบ ๒๔ ราย ทั้งนี้ ได้สั่งการสำนักงานเขตบางคอแหลมให้ตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากโรงเรียนเปิดแล้ว ต้องมีชุดนักเรียน และอาจหาที่เช่าใหม่ให้ประชาชน		ข้างวัดเรืองยศ สุทธาราม ซอยเจริญราษฎร์ ๗ เขตบางคอแหลม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ
๕	ผ.กทม. ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงสถานทูตสหรัฐอเมริกา	prachachat mono๒๙ thestandard siamrath tnnthailand thainews matichon innnews thainews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. และนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (H.E. Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยมี นางสาวอแมนดา ฟิงโพรธิปักขียะ ศิลปินร่วมสมัยชาวอเมริกันเชื้อสายไทย ลูกครึ่งไทย-อินโดนีเซีย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสวนลุมพินี จำนวน ๑๐ คน ร่วมวาดภาพบนกำแพงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (ฝั่งยื่นค้ำร้องขอวีซ่า) ถนนวิฑู เขตปทุมวัน - กิจกรรมดังกล่าวใช้แนวคิด “We Are Tomorrow” อนาคตคือ คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะบนกำแพงที่ว่างเปล่าให้มีสีสัน สอดคล้องกับเทศกาล Colorful Bangkok ของ กทม. ที่จะเนรมิตให้ ๓ เดือนเต็มจากนี้ มีศิลปะ แสงสี และดนตรี จัดแสดงทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิลปินแสดงความสามารถและมีพื้นที่นำเสนอผลงาน ซึ่งการร่วมมือรูปแบบนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณมากและสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเมือง เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากนี้ ศิลปะยังเป็นการแสดงถึงอิสระ สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก	<u>ด้านบวก</u> - ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปะในกรุงเทพฯ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเทศกาล Colorful Bangkok ของ กทม. ในการจัดแสดงศิลปะ แสงสี ดนตรีทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิลปินแสดงความสามารถและมีพื้นที่นำเสนอผลงาน
๖	กทม.แจ้ง มท. ไม่ขยายสัมปทานสายสีเขียวตาม คสช.-	ข่าวสด ไทยรัฐ Thairath khaosod	- นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รผ.กทม. กล่าวว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. ได้ลงนามหนังสือตอบกลับส่งถึงกระทรวงมหาดไทย (มท.) ตามที่ได้มีหนังสือสอบถามความคิดเห็นจากฝ่ายบริหาร กทม. และสภา กทม.ชุดใหม่ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร กทม. ซึ่งยังคงยืนยันตามความเห็นก่อนหน้านี้ว่า ไม่ควรขยาย	<u>ด้านบวก</u> - ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อกระทรวงมหาดไทย	- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างแนวทางการพิจารณาบริหารจัดการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ขอใช้ พ.ร.บ. ร่วมทุน		<p>สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามคำสั่ง คสช. มาตรา ๔๔ แต่ควรใช้วิธีการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ขณะเดียวกัน กทมขอให้รัฐสนับสนุนค่าโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนต่อขยาย ๒ สาย เพราะคำนวณแล้วหาก กทม.รับผิดชอบเองทั้งหมดจะส่งผลให้ค่าโดยสารสูงมาก</p> <p>- นอกจากนี้ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประชุมสภา กทม.เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ได้มีการถอนญัตติการพิจารณาแนวทางการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ๒ ช่วงแบริง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่ง สภา กทม. ยังไม่สรุปผล โดยให้เหตุผลควรต้องตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เสนอมายังไม่ครบถ้วนต้องรอให้คณะกรรมการสามัญจรรยาจรและขนส่ง กทม. ตรวจสอบรายละเอียดก่อน ประกอบกับ ส.ก. ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมอย่างหลากหลายว่า การขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่ใช่อำนาจของ กทม. แต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ตามมาตรา ๔๔ ที่คสช.ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ดังนั้น จึงต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง เมื่อได้ข้อสรุปสภา กทม.จะทำหนังสือชี้แจงส่งถึง มท. เพื่อทราบต่อไป</p>		โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๗	รพว.กทม. ตรวจสอบองค์หน้าพระลาน-มหาราช กำชับเก็บงานให้เรียบร้อย ภายใน ๑๔ พ.ย. นี้ ก่อนประชุม เอเปค	matichon pr-bangkok facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	<p>- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รพว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย อุโมงค์หน้าพระลานและมหาราชว่า ตามกำหนดการจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือน พ.ย.นี้ แต่เนื่องจากจะมีการจัดประชุม APEC ๒๐๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พ.ย.๖๕ จึงต้องเร่งรัด เก็บความเรียบร้อยให้ทันงาน</p> <p>- นายกิตติพิศ ผู้วิจารณ์ ผอ.กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา กทม.กล่าวว่า ภาพรวมแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๙๐ โดยอุโมงค์มีทั้งหมด ๓ ช่วง ได้แก่ บริเวณข้ามแยกมหาราช เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๕ หน้าถนนพระลาน และจุดลานกิจกรรม แล้วเสร็จราวร้อยละ ๙๐ เหลือเพียงงานสถาปัตยกรรมภายใน และงานระบบ สำหรับผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างจะจัดการให้เสร็จภายในวันที่ ๑๔ พ.ย.นี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดการเคลียร์ของออกมาข้างนอก</p>	-ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้าง อุโมงค์หน้าพระลานและมหาราช เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ	- สำนักโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้าง อุโมงค์หน้า พระลานและมหาราชให้ ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๘	กทม.เปิดงาน “วันลอยกระทง เขตธนบุรี”	thairath ๗๗kaoded innews prbangkok facebook.com/ innews	- รศ.ทวิดา กมลเวชช รพว.กทม. เป็นประธานเปิดงาน “วันลอยกระทง เขตธนบุรี” ระหว่างวันที่ ๖-๘ พ.ย.๖๕ ณ ทำน้ำตลาดพลู เขตธนบุรี เพื่อสืบสานและรักษามรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี	ด้านบวก - สืบสานเทศกาลลอยกระทง และส่งเสริมการท่องเที่ยว	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตและสำนักงาน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	สืบสาน ประเพณีไทย ส่งเสริม การท่องเที่ยว ย่านตลาดพลู	facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	<p>ที่ตั้งงามของไทย ซึ่งตลาดพลู เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความโดดเด่นด้วยพหุวัฒนธรรม มีการผสมผสานหลายวัฒนธรรม การรวมตัวของชุมชน การเคลื่อนย้ายอาชีพ และการพัฒนาพื้นที่ค่อนข้างสูง การจัดงานวันลอยกระทง เขตธนบุรี นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามตามแบบไทยแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร “ย่านตลาดพลู” ซึ่งเป็นพื้นที่ ๑ ใน ๒๐ ย่านนำร่อง ดึงอัตลักษณ์สร้างเศรษฐกิจ ๕๐ ย่านทั่วกรุงเทพฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง</p> <p>- ทั้งนี้ สำนักงานเขตธนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดจัดงานวันลอยกระทงขึ้น ณ บริเวณท่าน้ำตลาดพลู เขตธนบุรี ระหว่างวันที่ ๖-๘ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๕.๐๐-๒๔.๐๐ น. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดหุ่นน้อยนพมาศ การแสดงทางวัฒนธรรม การลอยกระทง การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารอร่อยชวนชิม และผลิตภัณฑ์ชุมชน</p>	ในพื้นที่กรุงเทพฯ	ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลลอยกระทงที่จัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
๙	ขยายผล BKK Food Bank ๕๐ เขต ส่งต่ออาหาร กลุ่มเปราะบาง ทั่วกรุงเทพฯ	แนวหน้า สยามรัฐ	<p>- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีแผนขยายไปทั้ง ๕๐ เขต ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน การตรวจสอบรายละเอียดและข้อกฎหมาย ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมูลนิธิฯ ผู้เชี่ยวชาญด้าน food surplus (อาหารส่วนเกิน และ food security ความปลอดภัยทางอาหาร ในการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน เช่น ต้องส่งอาหารภายในกี่ชั่วโมง การจัดเก็บที่เหมาะสม คาดจะสามารถ MOU ได้ภายในเดือน พ.ย.นี้</p> <p>- "Food Bank หัวใจสำคัญคือ เรื่อง food security การสร้างความปลอดภัยทางอาหาร โดยเริ่มดำเนินการในส่วน food surplus อาหารเหลือจากผู้ประกอบการที่จะนำไปส่งต่อได้ก่อนจะเป็น waste ซึ่งจะต้องมีคนกลางที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพอาหาร ก่อนส่งต่อไปยังกลุ่มเปราะบาง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับอาหารต่อไป โดยโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารต่าง ๆ ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางตามชุมชน คนไร้บ้าน ซึ่งจะทำพร้อมกันทั้ง ๕๐ เขต ในพื้นที่ที่ผู้ประกอบการ food surplus พร้อม</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			สามารถกระจายส่งอาหารได้ และมีข้อมูลกลุ่มเปราะบางก็เริ่มได้ทันที คาดภายในปลายปีนี้		
๑๐	กทมร่วมกับ วช. จัดเสวนา “เตรียมพร้อมรับมือ PM๒.๕ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”	mgroonline mcot thailandplus innews matichon thairath thaimlmnews chomplus siamrath facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	<p>- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม. กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการ “เตรียมพร้อมรับมือ PM๒.๕ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ว่า ตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ไม่พบปัญหาฝุ่น PM๒.๕ แต่ปีนี้คาดว่าปัญหานี้จะจากกลับมาอีก ที่ผ่านมามี กทม. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM๒.๕ อย่างจริงจัง จนปัจจุบันสามารถทำให้พื้นที่การเผาเหลือเพียง ๕,๐๐๐ ไร่ จาก ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปีนี้ ผว.กทม.ตั้งเป้าหมายให้การเผาเป็นศูนย์ เนื่องจากการเผาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ โดยได้ร่วมหารือกับจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จ.นนทบุรีและ จ.ปทุมธานี ปัจจุบัน กทม.ได้ตั้งศูนย์สู้ฝุ่น ตั้งอยู่ที่ ศาลาว่าการ กทม.</p> <p>- นายพรพรม ฌ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ทปช.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายของ ผว.กทม.คือ นักสืบฝุ่น ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการทราบที่มาของฝุ่น PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะใช้ค่ามาตรฐานฝุ่นใหม่ ๓๗.๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) จากเดิม ๕๐ มคก./ลบ.ม. สำหรับแผนรับมือฝุ่น PM๒.๕ แบ่งเป็น ๓ ประเด็นหลักคือ (๑) การเฝ้าระวังติดตาม (Monitor) โดยประชาชนสามารถแจ้งเตือนผ่านระบบ Traffy Fondue หากพบเห็นรถยนต์ปล่อยควันดำ รวมทั้งเพิ่ม Sensor ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ในโรงเรียน ซึ่งขณะนี้แล้ว ๕๕๗ จุด ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๑,๐๐๐ จุด อีกทั้ง กทม.มี ศูนย์เฝ้าระวังติดตาม War Room (ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ) สามารถดูค่าฝุ่นผ่านแอปพลิเคชัน Air BKK ทิศทางลม การพยากรณ์คุณภาพอากาศ การเผาในที่โล่ง จาก Hot Spot แบบ Real Time ซึ่งเป็น Platform ที่สามารถตรวจดูได้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยการสนับสนุนจาก GISDA และสามารถดูภาพผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักการจราจรและขนส่งได้เช่นกัน (๒) การลด หรือกำจัดตั้งแต่ต้นตอ (Reduce) โดยการตรวจสอบสถานประกอบการตามแผน เดือนละ ๒ ครั้ง ซึ่งมี ๒๖๐ แห่ง ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ สำหรับปัญหาการปล่อยควันดำ ได้ดำเนินการตรวจรถยนต์ควันดำ ๑๔ จุด/วัน ตรวจรถบรรทุก/รถโดยสารประจำทาง ๒ วัน/สัปดาห์ หากค่าฝุ่นใกล้สถานการณ์วิกฤต (สีส้มหรือสีแดง) จะมีการตรวจถี่</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- พิจารณาแนวทางการป้องกันและจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพฯ ครอบคลุมในทุกมิติ</p>	<p>- สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางรับมือฝุ่น PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ปี ๒๕๖๖</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ขึ้น รวมทั้งการคืนผิวจราจร ธรนรงค์ให้เอกชน Work from Home ตรวจ แพลนท์ปูนและไซตก่อสร้างที่เป็นต้นตอ จำนวน ๙๑ แห่ง เพิ่มระบบ Feeder จากบ้านไปยังสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด โดยเริ่มจาก ๒ เส้นทาง ได้แก่ จากศาลาว่าการ กทม.ไปยัง BTS สถานีสนามเป้าและจากเคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง ไปยัง Airport Rail Link ลาดกระบัง นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ เรื่องฝุ่น PM๒.๕ ในโรงเรียนสังกัด กทม. ๔๓๗ แห่ง และ (๓) การป้องกัน สุขภาพ (Protect) โดย กทม.ได้ร่วมกับ Line จัดทำแอปพลิเคชัน Line Alert ซึ่ง นอกจากจะช่วยแจ้งเตือนภัยพิบัติแล้ว ยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อฝุ่นมีค่า สูงขึ้น นอกจากนี้ มีการแจกหน้ากากอนามัย การตรวจสุขภาพในคลินิก โรงพยาบาลในสังกัด กทม.</p>		
๑๑	<p>กทม.แถลง ความคืบหน้า นโยบาย สิ่งแวดล้อมดี พร้อมเชิญ ชวนประชาชน ร่วมกิจกรรม Duet Challenge ในแอปพลิเคชัน TikTok</p>	<p>siamrath matichon thestandard innews pr-bangkok</p>	<p>- นายพรพหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ทปช.ของ ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้านโยบาย “สิ่งแวดล้อมดี” ว่า การดำเนินการที่ผ่านมา ๔ เดือน ประกอบด้วย ๓ เรื่องหลัก คือ (๑) เรื่อง PM๒.๕ ซึ่งเป็นแผนที่ได้เตรียมการสำหรับฤดูหนาวนี้แบ่งเป็น ๓ ประเด็นคือ การเฝ้าระวังติดตาม (Monitor) การลด หรือกำจัดตั้งแต่ต้นตอ (Reduce) เช่น แหล่งที่มาจากโรงงาน การจราจร คิวรถ การเผาในที่โล่ง และการป้องกัน สุขภาพ (Protect) (๒) เรื่องการบริหารจัดการขยะ การรณรงค์แยกขยะตั้งแต่ ต้นทางในโครงการไม่เทรวมในเส้นทางนำร่อง ได้แก่ เขตหนองแขม เขตพญาไท และเขตปทุมวัน โดยรณรงค์แยก “ขยะเศษอาหาร” ออกจาก “ขยะทั่วไป” จาก ทั้งหมด ๒,๖๐๐ คริวเรือน สามารถแยกได้ ๒,๕๐๙ กก. คิดเป็นร้อยละ ๑๐ หรือ เทียบเป็นรถขยะ จำนวน ๑๖ คัน ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “ไม่เทรวม” สามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ตลอดเดือน พ.ย.นี้ โดยจะเปิดตัวโครงการไม่เทรวมด้วยการเก็บขยะตามบ้านเรือนประชาชนทั้ง ๕๐ เขต ในวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๕ และ (๓) เรื่องต้นไม้ล้านต้นและสวนสาธารณะ ๑๕ นาที ขณะนี้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว ๑๖๘,๘๗๘ ต้น หากประชาชนสนใจที่จะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม สามารถดูได้จากคู่มือการปลูกต้นไม้ที่มีคำแนะนำต้นไม้ที่ เหมาะสมในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมลงทะเบียนได้ที่ @tomorrowtree นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการถนนสวยภายใต้โครงการต้นไม้ล้านต้น ด้วยการขอให้สำนักงาน เขตทั้ง ๕๐ เขต ส่งข้อมูลเกี่ยวกับถนนที่ต้องการพัฒนา ปัจจุบันมีถนนเข้าร่วม ทั้งสิ้น ๕๔ สาย ความยาวประมาณ ๑๓๘.๔๗ กม. ส่วนสวน ๑๕ นาที (Pocket</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ติดตามความคืบหน้าการ ขับเคลื่อนโครงการตาม นโยบาย “สิ่งแวดล้อมดี” ใน ประเด็นการจัดการฝุ่น PM๒.๕ การบริหารจัดการขยะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว</p>	<p>- สำ นั ก สิ่ง แวด ล้อม สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินงาน ตาม นโยบาย ด้าน “สิ่งแวดล้อมดี” ให้ประชาชน รับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อม ทั้งเชิญชวนภาคประชาชน ร่วม กิ จ ก ร ร ม Duet Challenge เพื่อช่วยพัฒนา ก ร ง เ ท พ ฯ ให้ เป็น เมือง สิ่งแวดล้อมดี</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			Park) ตามชุมชน จำนวน ๖๔ สำหรับ Dog Park มีแนวทางการจัดทำ Dog Park แห่งใหม่ ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงชุมชนผู้ที่ใช้บริการภายในสวนและขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Duet Challenge ในแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมติดแฮชแท็ก #สิ่งแวดล้อมดี		
๑๒	กทม.ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยโป๊ะ ทำเทียบเรือพร้อมเตือนจุดพลุ ปะทัดปล่อยโคมมีโทษทั้งจำทั้งปรับ	springnews opt-news facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	<p>- นายเอกวรัญญู อัมระपाल ผู้ช่วยเลขานุการ ผว.กทมและโฆษกของ กทม. กล่าวว่า กทม.ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลงานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่อังคารที่ ๘ พ.ย.๖๕ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทำเทียบเรือและโป๊ะ (ทางน้ำ) บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองต่าง ๆ จากการสำรวจในพื้นที่กรุงเทพฯ ทำเรือสภาพใช้งานได้ ๔๐๔ ทำทำเรือเอกชน ๓๗๖ ทำ ทำเรือสาธารณะ ๒๔๙ ทำ ไม่ปรากฏเจ้าของ ๑๑๙ ทำสภาพชำรุด ๒๘ ทำ แบ่งเป็นทำเรือเอกชน ๑๙ ทำ ทำเรือสาธารณะ ๙ ทำ โดยโป๊ะและทำเรือที่มีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ กทม.ได้จัดทำถังเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกว่า ๒,๐๐๐ นาย อยู่ประจำทุกจุด เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมจัดเรือดับเพลิงและเรือกู้ชีวิตลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม ๗ ถึงสะพานพระราม ๙ รวมระยะทาง ๒๐.๔ กม. ส่วนโป๊ะและทำเรือที่มีสภาพชำรุด ได้ดำเนินการปิดกั้นทำเรือและโป๊ะพร้อมทั้งติดตั้งป้ายห้ามใช้งานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในวันลอยกระทง ฐานน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุด เวลา ๑๗.๓๓ น. ที่ระดับ +๑.๑๑ เมตรเทียบกับระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- นอกจากนี้ ได้ออกประกาศ กทม.เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สหสม จำหน่ายดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้จุดพลุ ปะทัด และห้ามปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม รูปไข่ รูปสามเหลี่ยม และโดนาไมต์ ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำและปรับ โดย</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ตรวจสอบความปลอดภัยทำเทียบเรือและโป๊ะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลงานลอยกระทง ปี ๖๕</p>	<p>- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลงานลอยกระทง ปี ๖๕และ มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			จะดำเนินการกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด		
๑๓	กทท.เสนอ รฟท.ปรับปรุง ระบบภายใน อุโมงค์ กำแพงเพชร ๒ ให้สมบูรณ์ ก่อนรับมาดูแล พร้อมหารือ รับมอบถนน มาดูแลเพิ่มอีก ๔ สาย	fm๙๑bkk innews thestandard facebook.com/ thestandardth	<p>- นายเอกวรัญญู อัมระपाल โฆษกของ กทท. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะส่งมอบให้ กทท.เป็นผู้ดูแลรักษาอุโมงค์ทางลอดรถไฟในโครงการระบบรถไฟ (ชานเมือง) สายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต ตั้งแต่สี่แยกเทอดดำริ จนถึงดอนเมือง ถนนกำแพงเพชร ๒ ซึ่ง รฟท. รับผิดชอบการก่อสร้างและทดลองเปิดใช้งานอุโมงค์ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๕ จากการตรวจสอบอุโมงค์เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๕ พบมีบางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ ระบบดับเพลิงในอุโมงค์ จำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ รวมทั้งยังควรปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบริเวณจุดขึ้นลง และภายในอุโมงค์เพิ่มเติม ได้แก่ การติดตั้งเป้าสะท้อนแสงด้านขอบทาง การตีเส้นชะลอความเร็วก่อนทางขึ้น-ลง ติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะเพิ่มเติมก่อนทางลงอุโมงค์ การติดตั้งป้ายจำกัดความสูง ก่อนทางลงอุโมงค์ และการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งก่อนลงอุโมงค์ ซึ่งการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมดังกล่าว รฟท.จะรับผิดชอบทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยบริษัทผู้รับจ้างของ รฟท. จะปรับปรุงตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ก่อนส่งมอบให้ กทท.เป็นผู้ดูแลรักษาต่อไป</p> <p>- นอกจากนี้ รฟท.ยังมีความประสงค์จะส่งมอบถนนในความรับผิดชอบอีก ๔ เส้นทาง ได้แก่ ถนนกำแพงเพชร ๕, ถนนกำแพงเพชร ๖, ถนนกำแพงเพชร ๗ และถนนรถไฟธนบุรี ให้ กทท. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษา รวมทั้งหมด ๕ เส้นทาง ความยาวรวม ๔๐.๑๓ กม.</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ตรวจสอบความพร้อมอุโมงค์กำแพงเพชร ๒ เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนรับมอบจาก รฟท.</p>	- สำนักงานโยธาและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจสอบการปรับปรุงอุโมงค์กำแพงเพชร ๒ ก่อนรับมอบจาก รฟท.มาดูแล รวมถึงการรับมอบถนน ๔ สาย ที่ รฟท.มีความประสงค์ส่งมอบให้ กทท.ดูแล

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์